

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๐ สมัยสามัญทั่วไป
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

โดยสุพัตรา พรหมศร

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๕๐ นาฬิกา นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา
วุฒิสภา ขึ้นบัลลังก์เปิดโอกาสให้สมาชิก ฯปรึกษาหารือเรื่องปัญหาในพื้นที่ของสมาชิก ฯ
และปัญหาที่อยู่ในกระแสความสนใจในสังคม อาทิ ปัญหาภัยแล้งซึ่งสมาชิก ฯหยิบยก
ปัญหาภัยแล้งขึ้นมาหารือโดยขอให้รัฐบาลเร่งหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน
ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค
บริโภค และเพื่อทำการเกษตรพร้อมเสนอแนะรัฐบาลส่งตัวแทนลงพื้นที่รับฟังแนวทาง
แก้ปัญหาจากชาวบ้านในพื้นที่ภัยแล้งด้วย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาระยะยาว
นอกจากนี้ได้มีการหารือเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีล่าสุดที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้ง
แล้ว จำนวน 24 ตำแหน่ง ว่า อยากให้พิจารณาว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากน้อยแค่ไหน และจะเห็นได้ว่าการแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ตำแหน่งที่มีปัญหา
คือ ตำแหน่งที่ 1 คือคดีตัดสินจำคุก 5 ปี รอลงอาญา คดีหวยออนไลน์ และ ตำแหน่งที่
2 ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ว่ามีปัญหาจริยธรรมก็สับเปลี่ยนตัวบุคคลจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้มองว่าไม่ว่าจะมีปรับอีกกี่ตำแหน่ง จะเวียน
คนก็ครั้งก็ตาม ก็มองว่าเดินตามแนวทางเดิม ๆ ซึ่งไม่มีคุณภาพใหม่ในเชิงของการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารนโยบายอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้รัฐบาลยังดันเรื่องพ.ร.บ.ว่า
ด้วยความปรองดองแห่งชาติ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งหวังผลประโยชน์ให้คนๆเดียว ซึ่ง
ยังหนีคดีอาญาอีก 6 คดี ซึ่งถ้ารัฐบาลไม่มีการแก้ไขปรับปรุงก็ยังคงเป็นปัญหาหนักต่อไป
ในอนาคตแน่นอน นอกจากนี้สมาชิก ฯบางคนยังมองว่าการปรับ ครม. ครั้งนี้ของรัฐบาล
ถ้าเป็นการปรับสำหรับต่างประเทศมากมายหลายตำแหน่งเช่นนี้ ถือว่าจำเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงหลักนโยบายในการบริหารประเทศอย่างมากกว่าที่ผ่านมาแล้วของ
คณะรัฐมนตรี แต่ในทางการเมืองไทยบ้านเราดูเหมือนมองกันว่าเป็นเรื่องปกติ กลับมอง
ว่าเป็นสมบัติผลิตภัณฑ์มากกว่า และถ้ายังจำกันได้รัฐบาลชุดนี้มีการปรับคณะรัฐมนตรี
ถึง ๓ ครั้ง ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลมองการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อนโยบายใน
การบริหารประเทศอย่างมีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่มีการ
ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีหลายครั้งทำให้งานขาดความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปลี่ยนมาทั้งสิ้น ๓ คนแล้ว ก็ไม่สอดคล้องกับการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเบื้องต้นในการบริหารที่จะมุ่งเน้นงานด้านการศึกษาเป็นเรื่องหลักและมีการกำหนดงบประมาณถึง ๔.๖ แสนล้านบาท ในปี ๒๕๕๖ แต่ในทางปฏิบัติเปลี่ยนรัฐมนตรีที่ดูแลกำกับกระทรวงนี้บ่อยครั้ง จึงอยากถามว่าความต่อเนื่องของงานอยู่ที่ไหน ทั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากมองว่าเรื่องสำคัญของประเทศชาติที่ยังเป็นปัญหาพื้นฐานก็เป็นผลพวงจากการศึกษาด้วย จึงอยากให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยเหตุผลของการเลือกบุคคลเข้าทำงานในนโยบายของแต่ละกระทรวงแทนการปรับเพื่อผลประโยชน์ต่างตอบแทน สำหรับกรณีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกก็มีสมาชิก ๆ ขอปรึกษาหารือไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับปัญหาการจ่ายเงินตามใบประทวนของโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ซึ่งตนมีข้อมูลจากประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรว่า ได้จำนำข้าวผ่านโรงสีแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน โดยไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลได้เคยสัญญาไว้ว่าหลังจากที่ชาวนาได้จำนำข้าวเปลือกแล้วก็ได้ใบประทวนมาซึ่งจะได้รับเงินภายใน 3 วัน แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นเช่นนั้นและปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นหลายแห่งในจังหวัดกำแพงเพชร และไม่ล้าก้าวล่วงไปจังหวัดอื่นแต่ก็คิดว่าคงมีปัญหาเช่นกัน หนักไปกว่านั้นเกษตรกรบางคน ๒ เดือนแล้วก็ยังไม่ได้รับเงิน ไม่ทราบว่าเป็นปัญหาที่ไหน แต่หลายคนระบุว่าปัญหาเริ่มตั้งแต่ที่โรงสี กว่าจะได้ใบประทวนจากโรงสีก็ประมาณเกือบสัปดาห์ก็ยังไม่ได้รับ และยิ่งไปกว่านี้เมื่อได้ใบประทวนก็ไปขอขึ้นเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ก็ยังไม่ได้รับเงินอีก ซึ่งเจ้าหน้าที่ธกส.ก็บอกเกษตรกรว่าไม่มีเงินจะให้ ซึ่งเห็นว่าเหตุผลหน่วยงานของรัฐไม่ควรจะออกมาลักษณะนี้และไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งถ้าหากเป็นจริง รัฐบาลก็ควรที่จะทบทวนการจ่ายเงินไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและโรงสีที่มีสัญญาอยู่กับรัฐบาลอย่างเร่งด่วนและชัดเจน ด้านปัญหายาเสพติดก็มีสมาชิก ๆ ปรึกษาหารือถึงกรณีจับยาบ้ามูลค่ากว่า ๔ ร้อยล้านบาทของเครือข่ายยาบ้าภาคเหนือ ว่า ขอชมเชยตำรวจประจำด่านสภ.งาว จังหวัดลำปาง ในการจับกุมและขยายเครือข่ายครั้งนี้ และขอตั้งข้อสังเกตไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ใน ๓ ประเด็น คือ ตำรวจที่เกี่ยวข้องคือด.ต.มนัส เสือโพธิ์ ต่อมา มีการจับกุมอีก ๒ คดี ทั้งที่ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง โดยจับกุมด.ต.สุรชัย วิลียา และ ร.ต.ต.ประพันธ์ เนตรสุวรรณ ซึ่ง เป็นกรณีที่ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ปราบปราม

ยาเสพติดแต่กลายเป็นผู้ค้ายาเสียเอง ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรสอดส่องกำลังพล สภ.จาว อยู่ในสังกัดกองบัญชาการ ตำรวจภูธร ภาค ๕ รับผิดชอบ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดูแลเส้นทางสายหลัก ๑๐ เส้นทาง และ เส้นทางสายรอง ตั้งด่านตรวจและจุดตรวจชั่วคราว ๑๑๓ แห่ง ซึ่งขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น กล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน เครื่องอ่านป้ายทะเบียนรถ เครื่องเอ็กซเรย์ประจำด่าน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งระดับอำเภอและจังหวัด กล้องซีซีทีวีประจำด่าน มอเตอร์ไซค์ รถกระบะ ตู้เซฟเก็บของกลางของจังหวัด ดังนั้นรัฐมนตรีควรเพิ่มกำลังพลและครุภัณฑ์ต่างๆให้ด้วย รวมทั้งในส่วนของสุนัขดมกลิ่นยาเสพติดก็มีเพียง ๖๗ ตัว อายุ ๘ ปีขึ้นไปมี ๑๓ ตัว ซึ่งช่วยในการจับกุมผู้ร้ายได้ ๑,๙๐๐ คน ยาบ้า ๒.๖๗ ล้านเม็ด เฮโรอีน ๓,๙๐๐ กิโลกรัม และยาไอซ์ ๔,๗๐๐ กิโลกรัม ซึ่งรัฐบาลต้องให้ความสำคัญมากขึ้น

จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่ระเบียบวาระกระทู้ถาม ๒ เรื่องคือ

๑. กระทู้ถามด่วนเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานถาวรโดย นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ว่า รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและมีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาคนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ หรือไม่ หลังมีข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่า ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานมากกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียนถึง ๓ เท่า และปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมของไทยอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงานกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ขณะเดียวกันมีการใช้แรงงานต่างด้าวทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายกว่า ๑.๓ ล้านคน

นายเผด็จชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ตอบกระทู้ชี้แจงว่า รัฐบาลพยายามปรับความสมดุลของแรงงานไทยให้เหมาะสมต่อภาคธุรกิจในประเทศ และการส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งไทยได้รับโอกาสจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ในการรองรับแรงงานไทยไปทำงานจำนวนมาก แต่ขณะเดียวกันก็มีแรงงานต่างด้าวมาทำงานในบ้านเราด้วย อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการวางระบบดูแลแรงงานอย่างเหมาะสม เพื่อตรวจสอบว่าแรงงานที่ไปต่างประเทศไปทำงานด้านใด และได้รับรายได้เหมาะสมหรือไม่ เพื่อให้แรงงานเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ขณะเดียวกัน กระทรวงเองก็มีกลไกเชื่อมโยงทั้ง ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศในการที่จะเก็บข้อมูลแรงงานทั่วประเทศ เพื่อดูว่าแรงงานที่ขาดแคลนเป็นแรงงานส่วนใด และจะได้จัดสรรได้อย่าง

เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีความมีแรงงาน ๒ อาชีพ ที่ขาดแคลนมากในบ้านเรา คือ แรงงาน การก่อสร้าง และประมง อย่างไรก็ตามยอมรับว่าช่วงประสบปัญหาอุทกภัยปีที่ผ่านมา ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีนี้ส่งผลทำให้มีคนว่างงานจำนวนมาก แต่เมื่อรัฐบาลได้แก้ปัญหา ด้วยการสร้างงาน สร้างรายได้ ก็พบว่าตัวเลขคนว่างงานก็ลดลงไป ขณะนี้นายจ้างคนไทยหากจะรับแรงงานต่างด้าวมาทำงานต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้กระทรวง ฯเองก็ได้เตรียมแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคการ ก่อสร้างไว้ 3 มาตรการ ด้วยคือ ๑.จะให้กรมการจัดหางาน (กกจ.) ประสานกับด่าน ตรวจคนหางานสุวรรณภูมิเพื่อขอข้อมูลแรงงานไทยที่ไปทำงานด้านการก่อสร้างใน ประเทศต่างๆ และหมดสัญญาจ้างเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อ กกจ.มีข้อมูล ดังกล่าวจะทำให้กกจ.ทราบว่ามีความมีแรงงานไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอยู่ที่ไหน และในจังหวัดใดบ้าง หลังจากนั้นก็จะให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดลงพื้นที่ไปเชิญชวน แรงงานไทยกลุ่มนี้มาทำงานด้านการก่อสร้างในสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งแรงงาน สามารถเลือกได้ว่า จะทำงานกับบริษัทใด ตำแหน่งไหนและเงินเดือนเท่าไร ๒.

กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมมือกับภาคธุรกิจการก่อสร้าง กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานด้านก่อสร้าง โดยจะ เปิดรับประชาชนทุกกลุ่ม เช่น นักเรียน นักศึกษา มาฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือด้าน การก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้กำลังหาพื้นที่ก่อสร้างอาคารของสถาบัน โดยเบื้องต้นได้ดูไว้ที่ย่าน บางนากรุงเทพ ฯ แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป

๓.การให้ธุรกิจก่อสร้างใช้แรงงานไทยเป็นหลักมากกว่าหวังพึ่งแรงงานต่างด้าว และ จะต้องมีการพัฒนาแรงงานไทยให้มีทักษะที่หลากหลายและสามารถใช้งานและควบคุม เครื่องจักรขนาดใหญ่และทันสมัยได้ด้วย เพื่อรองรับค่าจ้างที่ปรับสูงขึ้นและรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย นอกจากนี้รัฐมนตรี ฯยังได้กล่าวถึงการเดินทางกลับจาก การประชุมรัฐมนตรีแรงงานและการจ้างงานเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๔ ด้วยว่า จากการหารือ กับกลุ่มประเทศเอเชียและประเทศยุโรป ก็มีความกังวลเรื่องของกำลังแรงงานที่มีอายุอยู่ ระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี ซึ่งอาจขาดความต่อเนื่องของกำลังคนกลุ่มนี้ในระบบของการ ทำงานและการผลิต เนื่องจากในกลุ่มประเทศยุโรปแรงงาน พบว่า คนกลุ่มนี้มักจะเลือก งานที่ทำสบาย อาทิ งานพาหนะหรืองานนอกเวลา ส่วนการให้ความคุ้มครองทางสังคม อาชีวอนามัยกับคนทำงานนั้น ประเทศไทยได้นำเสนอภารกิจด้านงานประกันสังคมที่มี มานานกว่า ๒๐ ปี และพร้อมที่จะยกระดับในการให้ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น รวมถึงใน

ส่วนของการขยายสู่แรงงานนอกระบบที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้เกิดผลที่ได้รับบริการเอาใจใส่ด้านสุขภาพแรงงานและเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตเพื่อให้แรงงานมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย

ด้านความต้องการแรงงานในประเทศไทยนั้น ทางประเทศเวียดนามได้เสนอให้ประเทศไทยมีการจ้างแรงงานจากประเทศเวียดนามให้มากขึ้น ทางกระทรวงแรงงานพร้อมจะดำเนินการแต่คงจะพิจารณาอนุญาตให้เข้ามาทำงานในบางอาชีพเท่านั้น ส่วนการจ้างแรงงานจากประเทศบังกลาเทศคงจะเปิดให้เข้ามาทำในสาขาอาชีพประมงเท่านั้น ซึ่งได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงฯ และอธิบดีกรมการจัดหางานไปดำเนินการหาข้อมูลและตัวเลขความต้องการที่แท้จริง และสำหรับแรงงานพม่าที่กลับไปทำงานในประเทศ เป็นกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาทำงานในไทยซึ่งมีกว่า ๑ ล้านคน ส่วนแรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานถูกกฎหมายมีประมาณ ๑.๗ ล้านคน เชื่อว่าจะไม่เดินทางกลับ เนื่องจากมีสัญญาจ้างงานชัดเจนและได้รับการคุ้มครองทั้งเรื่องเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงฯ และอธิบดีกรมการจัดหางานไปดำเนินการหาข้อมูลและตัวเลขความต้องการที่แท้จริงต่อไป และโดยสรุปแล้วกระทรวงฯก็จะมีจัดการแรงงานทั้งแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยให้เป็นระบบที่ดีกว่าที่เป็นอยู่โดยเร็วที่สุด ซึ่งการขาดแคลนแรงงานในไทยคือหลัก ๆ คือ การก่อสร้างและการประมง โดยยุทธศาสตร์การทำให้ทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้มีคุณภาพรองรับในการที่ไทยเราจะเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่มนอกและในระบบแรงงานโดยทำให้แรงงานไทยของเรามีคุณภาพโดยเฉพาะงานด้านการท่องเที่ยว งานบริการของสถาบันการศึกษาที่สอดคล้องกับงานที่จะทำเมื่อศึกษาจบและมีตลาดรองรับอย่างมีคุณภาพ

นายประเสริฐ ถามต่อว่า ทำอย่างไรให้แรงงานไทยสามารถประกอบแรงงานเองได้ในการส่งเสริมให้มีการเก็บเงินเองด้วยธุรกิจของตัวเองด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีประสิทธิภาพโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของกระทรวง ฯ

นายเผด็จชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบว่าคนงานที่ใช้แรงงานต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มอายุ ๒๐ - ๓๐ ปีตรงนี้ได้มีการสั่งให้รวบรวมแรงงานที่ส่งกลับมาไม่ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงแรงงานจะดำเนินการให้รวดเร็วและชัดเจนซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นบุคลากรที่มีความสามารถเช่นด้านภาษา ดังนั้นการยกระดับฝีมือแรงงานไทยต้องมีการยกระดับให้มีความรู้ด้านระเบียบ วินัยและศักดิ์ศรีความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี

๒.กระทู้ถาม เรื่องแนวนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ถ้ามโดยนาย สิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราชว่ารัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ ทางภาคใต้ทางด้านการท่องเที่ยว การศึกษา การเกษตร ส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก ขนาด กลาง อย่างไรบ้าง และนอกจากนี้ยังมีนโยบายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรม และการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่ อย่างไร

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้ว่าตามที่รัฐบาลได้แถลง นโยบายต่อรัฐสภาไว้เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ว่าการท่องเที่ยวจะเน้นการส่งเสริม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความสะดวก ความปลอดภัยและสุขอนามัย ส่งเสริมบูรณะ ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ส่งเสริมองค์การส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยวร่วมกันกับส่วนกลาง ด้านการศึกษาที่จะเน้นการเพิ่มขีดความสามารถให้ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการเกษตรก็จะมีเพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกร โดยการเพิ่มทุนการเพาะปลูก และเร่งรัดการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมด้าน ยางพารา ปาล์มน้ำมันและสนับสนุนการลงทุนการเกษตรเพื่อไปต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ยังเน้นการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงิน ส่งเสริมการลงทุนขนาดกลางและย่อมให้เอื้อประโยชน์กับการลงทุนมากขึ้น โดย ความก้าวหน้าในการบริหารงานดังกล่าว ในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายได้มีการ ส่งเสริมอาทิด้านการท่องเที่ยวได้มีโครงการประติมากรรมใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ ด้านการศึกษาได้แก่โครงการสนับสนุนโครงการยกระดับมาตรฐานครูไทย และการขึ้น ทะเบียนการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับพืชเกษตร โครงการส่งเสริมคุณภาพธุรกิจเอส เอ็ม อี สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลได้แก่ โครงการส่งเสริมการตลาด ท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มฐานะดีในรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาแบบเป็นหมู่ คณะ และแบบเที่ยวส่วนตัวและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนบูรณาการร่วม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล และมี โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ชุมชน การผลิต การตลาด มีการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในกรอบการเงินที่ เหมาะสม มีการจัดตั้งกองทุนสำหรับนักศึกษาที่จบใหม่โดยเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ที่ ผ่านมา คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว ๕ พันล้านบาทสำหรับการนี้รวมทั้ง การพัฒนาพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับเรื่องก่อสร้างโรงไฟฟ้า นิคม

อุตสาหกรรม เรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้กำหนดนโยบายเป็นการเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แต่กำหนดนโยบายเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงและพัฒนาไทยให้มีไฟฟ้าใช้ในพลังงานที่หลากหลายด้วยความเหมาะสมและชัดเจนมากกว่า

นายสิริวัฒน์ ถามต่อในการระบุพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในอนาคตรวมทั้งเรื่องการขุดเจาะก๊าซ และนิคมอุตสาหกรรมในภาคใต้

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ตอบว่า ไม่สามารถตอบได้เนื่องจากข้อมูลระบุพื้นที่ถ้ามีอยู่ก็อยู่ในระดับปฏิบัติการความคิดริเริ่มเท่านั้นอยู่ในระหว่างศึกษาดำเนินการและถูกทักท้วงและยังไม่มีโครงการอยู่ในรัฐบาลชุดนี้

นายสิริวัฒน์ ถามย้ำอีกครั้งประเด็นว่า จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือไม่รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ด้วย

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ตอบว่าจะมาชี้แจงได้ในโอกาสต่อไปเนื่องจากการตั้งกระทู้ถามในรายละเอียดครั้งนี้ไม่มีการถามเจาะจงลงไปในพื้นที่จังหวัดใด

จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาต่อในเรื่อง การรับทราบรายงาน ๖ ฉบับดังนี้ - รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งมีความสนใจก่อนมีมติรับทราบในที่ประชุมในมุมมองต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยหลายฉบับและให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการเสนอความเห็นและเสนอแนะให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือตรากฎหมายที่จำเป็นตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งการเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนกระบวนการจัดทำกฎหมายของประชาชนด้วย ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายโดยตัวแทนส่วนหนึ่งก็ได้รับทราบข้อสังเกตของสมาชิกฯ และพร้อมที่จะดำเนินการด้านการปฏิรูปกฎหมายในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาซึ่งนอกจากคำแนะนำและข้อสังเกตของสมาชิกแล้วการให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนโดยการให้ข้อมูลและความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและกระจายอำนาจรัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ให้ความสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังมีเป้าหมายด้านสวัสดิการสังคม ความเสมอภาคระหว่างประเทศ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ กระบวนการยุติธรรม และหลักประกันทางธุรกิจ และนอกเหนือจากนี้เพื่อให้

ประชาชนได้มีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของ คณะกรรมการ ฯ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ ๒๕๔๐ คณะกรรมการ ฯ ยังได้กำหนด แผนการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการ ปฏิรูปกฎหมาย ทำให้ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการ ฯ ได้มากยิ่งขึ้นด้วย

ที่ประชุมรับทราบรายงาน

๒. รายงานเรื่องรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารพัฒนา เศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ ๒๕๔๕

สมาชิก ฯ ได้มีการอภิปรายในความเป็นห่วงของการดำเนินงานของธนาคารทั้งด้านการ สนับสนุนสินเชื่อนโยบายในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐในภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสินเชื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงาน โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพ คล่องให้ผู้ประกอบการ เอส เอ็ม อี ในกรุงเทพฯ ฯ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ ทางการเมือง ซึ่งความช่วยเหลือดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตเงินให้ สินเชื่อมากน้อยแค่ไหนในแง่ของทุนและกำไรในส่วนต่างของดอกเบี้ยที่ได้รับเพื่อนำมา ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ขยายตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้สม ประโยชน์และองค์กรก็อยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพที่มั่นคงด้วย

ด้านตัวแทนธนาคาร ฯ ได้กล่าวตอบต่อข้อสังเกตของสมาชิกว่า ฯ ตามนโยบายของ ธนาคารที่มีภารกิจหลักสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ เอส เอ็ม อี ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ จนได้รับอนุมัติ สินเชื่อและหลังจากที่ได้รับสินเชื่อของธนาคารแล้ว ก็ยังให้การส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและอยู่รอดเหนือคู่แข่งทางธุรกิจได้ในที่สุด ซึ่งข้อสังเกตของ สมาชิก ฯ ธนาคารก็จะได้นำมาปรับปรุงพัฒนาองค์กร ฯ ให้มีการพัฒนาสู่มาตรฐาน คุณภาพ และพัฒนางานวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบรายงาน

๓. รายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

รายงานฉบับนี้สมาชิก ๆ ให้ข้อสังเกตในความเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องรายได้ของรัฐบาล เงินให้กู้ระยะยาวแก่รัฐวิสาหกิจ เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจและบริษัทร่วมทุน รวมทั้งเงินลงทุนระยะยาว ในส่วนการแสดงฐานะการเงินของประเทศที่ได้รายงานให้วุฒิสภารอบครั้งนี้ โดยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้กล่าวว่าข้อเสนอแนะของสมาชิก ๆ จะได้นำมาปรับปรุงให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุดและกล่าวเพิ่มเติมในรายงานประจำปีกรณีงบประมาณปี ๒๕๔๙ ว่าได้รวบรวมรายงานทั้งงบประมาณนอกและในงบประมาณ สำหรับประเด็นในเรื่องค่าธรรมเนียมเงินกู้ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะ(สปน.)ในประเทศ กระทรวงการคลังระดมโดยการออกพันธบัตร ในการชำระดอกเบี้ยก็จะเป็นค่าธรรมเนียมให้กับแบงก์ชาติต่างประเทศก็จะมีค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกัน สปน.ไม่สามารถกู้เงินในกรณีแผนเงินและแผนงานไม่แมทซิงกัน

ที่ประชุมรับทราบรายงาน

๔.รับทราบรายงานการพิจารณาโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้า แทนการใช้น้ำมันเพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งพลอากาศเอกชาติ จันทรเรืองในฐานะประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคม วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว และได้รายงานให้สมาชิก ๆ ทราบถึงแนวทางการหาวิธีการส่งเสริมให้แนวทางดังกล่าวเกิดผลได้ดีในทางปฏิบัติเนื่องจากการศึกษาต่างประเทศมีการลงทุนในรูปแบบดังกล่าวกันอย่างแพร่หลายในเทคโนโลยีการใช้พลังงานแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าแทนน้ำมันโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา และจีน ซึ่งในอีก ๗ - ๘ ปีข้างหน้า ก็จะมีการประมาณการใช้คาดการณ์ว่าจะถึง ๑๓ ล้านคันทั่วโลก

ที่ประชุมเห็นชอบรายงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๕. รายงานการพิจารณาศึกษาการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว โดยได้รายงานสรุปให้ที่ประชุม ๆ รับทราบว่าเนื่องจากความรู้ ไม่เข้าใจของงานผังเมืองว่าเป็นงานสำคัญขององค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ และชีวิตของประเทศทำให้การใช้ชีวิตเกิดข้อผิดพลาดในสังคมไทยทางด้านกายภาพและด้านจิตใจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม อุบัติภัยต่าง ๆ การสูญเสียสุขภาพชุมชนและวัฒนธรรมอย่างประมาณค่าไม่ได้ด้านการกำหนดการตั้งถิ่นฐานการผังเมือง ดังนั้นกรรมาธิการ ๆ จึงมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้

- นำวิกฤตปัญหาต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหาแห่งชาติ
- ผลักดันกระบวนการผังเมืองให้ทันสถานการณ์โดยการผลักดันการออกกฎหมายผังเมืองให้ชัดเจน
- จัดแผนงานพัฒนาผังเมืองให้จริงจัง
- ปลุกจิตสำนึกประชาชนร่วมภาครัฐให้ตระหนักถึงความสำคัญของผังเมือง
- สร้างนโยบายผังเมืองอย่างยั่งยืน
- เปลี่ยนวิธีการผลักดันกระบวนการผังเมืองและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีความคิดเห็นร่วม
- ขจัดช่องว่างในขั้นตอนการออกกฎหมายผังเมืองในความล่าช้า
- มีมาตรการจูงใจและลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจัง
- ผลิตนักผังเมืองเพิ่มใหม่ให้มีคุณภาพ
- กำหนดให้มีผังเมืองและข้อมูลประกอบรวมถึงวิศวกรให้ประชาชนเข้าใจง่าย

ที่ประชุมเห็นชอบรายงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๕. รับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญในศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย
ที่ประชุมเห็นชอบรายงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๒๕ นาฬิกา